

# “Bestie” แอปแต่งภาพสุดเทพ เนรมิตความโดดเด่น ในแบบคุณ



เจิงตู, จีน-6 ม.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการแต่งภาพเซลฟี่และภาพถ่ายได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครหลายคนไปแล้ว ซึ่งแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่าง “Bestie” ก็สามารถครองใจผู้ใช้ในเอเชียอย่างรวดเร็ว การันตีได้จากรางวัลแอปพลิเคชันยอดเยี่ยมแห่งปีของ Apple ประเทศไทยในปี 2559

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20170105/0861700121>

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแอปพลิเคชันเซลฟี่เกิดขึ้นมากมายในท้องตลาด จนเมื่อ “Bestie” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2558 เพื่อตอบสนองความต้องการของสาว ๆ ที่อยากปรับแต่งรูปเซลฟี่ของตัวเองให้โดดเด่นผ่านการใส่เอฟเฟกต์ต่าง ๆ พร้อมปรับผิวให้แลดูขาวนวลเนียนนุ่มชมพู ซึ่งนอกเหนือไปจากฟังก์ชันปรับสีผิวแล้ว “Bestie” ยังมีฟิลเตอร์เด็ด ๆ ให้เลือกอีกกว่าร้อยแบบ รวมถึงสติ๊กเกอร์สุดน่ารัก และสติ๊กเกอร์การ์ตูนหัวโตสุดฮาอีกมากมายให้สาว ๆ สร้างสรรค์ภาพเซลฟี่ในแบบของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด ขณะเดียวกัน “Bestie” ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายสุด ๆ เพียงแค่เลื่อนนิ้วเบา ๆ บนหน้าจอก็สามารถปรับระดับความฟรุ้งฟรุ้งได้ตั้งใจนึก พร้อมแสดงภาพรีวิวของระดับสีผิวให้คุณได้ชมก่อนทดลองแต่งจริงอีกด้วย

“Bestie” ไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปแต่งรูปธรรมดาทั่วไป แต่ยังเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำ และแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี สำหรับสาว ๆ ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยง “Bestie” คือเพื่อนคู่ใจที่จะช่วยให้การถ่ายภาพเซลฟี่สนุกมากขึ้นกว่าเดิม โดยในโลกของสาว ๆ นั้น “Bestie” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการเก็บภาพเซลฟี่สวย ๆ ในช่วงเวลาดี ๆ เท่านั้น แต่ยังดึงเอาตัวตนและความมั่นใจของผู้ใช้งานออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

“Bestie” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบริษัท Chengdu PinGuo Technology จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชันสุดฮอตอย่าง Camera360 และ MIX นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแอปพลิเคชันน้องใหม่อย่าง “Bestie” ถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยนับตั้งแต่ที่เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2558 “Bestie” ก็ขึ้นแท่นแอปพลิเคชันแนะนำบน App Store และยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันเด่นของ App Store ในปี 2558 อีกด้วย นอกจากนี้ “Bestie” ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากการเป็นแอปพลิเคชันแนะนำใน App Store ของเกาหลีใต้ และเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่น รวมถึงคว้ารางวัลแอปพลิเคชันยอดเยี่ยมจาก Google Play อินโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคม 2558 อีกด้วย

คุณภาพอันยอดเยี่ยมและฟีเจอร์สุดล้ำคือสิ่งที่ทำให้ “Bestie” สามารถครองใจผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติได้ในระยะเวลาอันสั้น

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20170105/0861700121>